

สรุปข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยที่เสนอสภามหาวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิ.ย. ๕๕ - ๓๑ พ.ค. ๕๖)

ลำดับที่	ครั้งที่	วันที่ประชุม	ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ	หมายเหตุ
๑	๖/๒๕๕๕	๒๗ มิ.ย. ๕๕	ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕	การเงิน
๒	๖/๒๕๕๕	๒๗ มิ.ย. ๕๕	ระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕	การเงิน
๓	๖/๒๕๕๕	๒๗ มิ.ย. ๕๕	ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๕	การเงิน
๔	๑๐/๒๕๕๕	๓๑ ต.ค. ๕๕	ข้อบังคับว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕	
๕	๑๒/๒๕๕๕	๒๖ ธ.ค. ๕๕	ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๕	
๖	๑๒/๒๕๕๕	๒๖ ธ.ค. ๕๕	ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๕	
๗	๓/๒๕๕๕	๒๗ มี.ค. ๕๖	ระเบียบว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ ) พ.ศ. ๒๕๕๖	การเงิน
๘	๓/๒๕๕๕	๒๗ มี.ค. ๕๖	ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการวิทยุ พ.ศ. ๒๕๕๖	การเงิน

การประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
วัน พุธ ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๘ อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ....

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการดำเนินการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงยกร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัยขึ้น รายละเอียดดังร่างระเบียบที่เสนอมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนำเสนอสภาดำเนินการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติ อนุมัติ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เรื่องจำนวนทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งกองทุน และการจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนในแต่ละปี
๒. เรื่องวัตถุประสงค์ของกองทุนให้ FOCUS ในเรื่องห้องแล็บ และให้เน้นว่าเป็นทุนที่จะให้ด้านนวัตกรรมที่เป็นผลมาจากการวิจัย

ในการนี้ อธิการบดีชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในเรื่องนี้คณะกรรมการได้พิจารณากันหลายรอบ และมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะหาทุนจากภายนอกให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจัดทำระเบียบนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างงานวิจัยทางหนึ่ง อาจจะมองดูว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยถ้าเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นใหม่ และอีกประการหนึ่งเป็นการริเริ่ม ซึ่งใน ๘ มทร. ยังมีได้ดำเนินการในเรื่องนี้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขาดศักยภาพในการพัฒนาห้องแล็บสำหรับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ถ้ามีห้องแล็บที่มีศักยภาพจะทำให้สามารถรับงานวิจัย รับงานทดลอง รับงานทดสอบได้อย่างน้อยคณะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัก ๑ ห้องแล็บ โดยให้ผู้ที่มีความสามารถสูงเสนอแนวทางการขอรับงบประมาณต่าง ๆ ที่ตกลงกันว่าจะดำเนินการอย่างไรที่จะนำงานวิจัยไปสู่ทางอุตสาหกรรมหรือในเชิงพาณิชย์ได้อย่างไร ซึ่งในมหาวิทยาลัยมีนักวิจัยที่มีความสามารถอยู่ไม่น้อย แต่ขาดโอกาส ขาดการสนับสนุนเฉพาะทาง เฉพาะเรื่อง มั่นใจว่าถ้ามีเงินกองทุนบางส่วนพัฒนาห้องแล็บก็จะสามารถดำเนินการได้ ในเรื่องนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย เพียงแต่ไม่ยากให้ห้องแล็บไปอยู่กับคณะใดคณะหนึ่ง

อธิการบดีให้ความเห็นว่า แต่ละคณะมีเครื่องมือเครื่องใช้พอสมควรเพียงแต่ขาด Central Lab ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแต่ละคณะอยู่กระจัดกระจายกัน แต่ในการเสนอขอตั้งงบประมาณแต่ละครั้ง มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้แต่ละคณะเสนอความจำเป็นในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ ซึ่งอาจารย์สามารถนำเสนอเรื่องผ่านคณะตามขั้นตอนได้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งให้ข้อคิดเห็นว่า การจะมี Central Lab หรือไม่อย่างไรอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา ถ้ามีเงินน้อยการมี Central Lab เป็นสิ่งดี แต่เมื่อมีการพัฒนาไปสู่อีกขั้นหนึ่งอาจต้องพัฒนาต่อไป จากการเยี่ยมชมในหลายคณะของมหาวิทยาลัยพบว่า มหาวิทยาลัยมีเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ในระดับหนึ่ง ในเบื้องต้นจึงขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสำรวจว่าแต่ละคณะมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องแล็บ ปริมาณการใช้งาน ประสิทธิภาพ และความต้องการของคณะและบุคลากรที่คิดว่าจะนำมาซึ่งงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องใด จะทำให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการทั้งคน เครื่องมือ เงิน เมื่อดำเนินการจัดทำ Inventory หรือจัดทำรายการว่าเครื่องมือมีอยู่ที่ใด และความต้องการของบุคลากรเป็นอย่างไรสามารถนำมาสอดคล้องประสานกันได้

อธิการบดีขอขอบคุณ เห็นด้วยในข้อเสนอแนะ และกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่านอธิการบดี ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญโยโสภณ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใช้เครื่องมือได้ตลอด ซึ่งความร่วมมือนี้สามารถเอื้ออำนวยในสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขาดแคลนได้ โดยนักวิจัยสามารถติดต่อได้โดยตรงหรือจะให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือประสานให้ก็ได้ ในเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป็นการพึ่งพาอาศัยกันที่ดีมาก เครื่องมือบางชิ้น เช่น เครื่องจักรสำหรับการผลิตบางครั้งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็จะมาขอใช้ แต่หากเป็นเครื่องมือวัดต่าง ๆ ทางเราก็ต้องไปขอใช้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเรื่องที่บูรณาการกันได้ และขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของการพัฒนาห้องแล็บไปสู่การพัฒนาได้จริง และขอเรียนปรึกษาจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเริ่มต้นหรือกำหนดตัวบุคคลที่จะเริ่มดำเนินการเรื่องเหล่านี้ ซึ่งประธานที่ประชุมรับไว้พิจารณา

นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าขณะนี้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดดำเนินการเรื่องแล็บยังไม่ครบตามที่สภา กว. กำหนด อีกตัวอย่างหนึ่งของโครงการความร่วมมือ คือ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการทำวิจัยร่วมกัน และได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ร่วมลงนาม MOU ทำงานร่วมกันกับสมาคมแม่พิมพ์ยางประเทศญี่ปุ่น รับงานจากภายนอกมาวิจัยร่วมกัน โดยในเรื่องเครื่องจักรหรือฝีมือในการทำแม่พิมพ์จะใช้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดขั้นสูงจะใช้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอเรียนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ผู้แทนคณาจารย์เสนอนั้น เป็นเครื่องมือขั้นสูงสำหรับระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์เริ่มเปิดการศึกษาระดับปริญญาได้ไม่นานนัก จึงพิจารณาในเรื่องเครื่องมือต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีให้ครบตามที่สภา กว. กำหนด และเมื่อเปิดการศึกษา

ถึงระดับปริญญาโทจึงจะเพิ่มเติมในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดจึงคงต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะก็สนับสนุนในเรื่องความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ทำงานวิจัยก็สามารถขอใช้เครื่องมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกัน เช่นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง ๓ แห่ง หรือที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต



(นายชาร์เล็ค ชวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

การประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
วัน พุธ ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๙ อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
พ.ศ. ....

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ รายละเอียดดังร่างระเบียบที่เสนอมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนำเสนอสภาดำเนินการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้แสดงความห่วงใยในเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน์ เรื่องกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องทำความเข้าใจให้ดี ซึ่งการทำวิจัยนั้นถึงแม้จะไม่ใช่แล็บหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่การเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยถือเป็นต้นทุนที่ติดตัวอยู่ในบุคลากรทุกคน การจัดสรรสิทธิประโยชน์ควรเป็นลักษณะ วิน วิน วิน คือ ตัวมหาวิทยาลัย ผู้ทำวิจัย และคณะต้นสังกัด ขอให้มหาวิทยาลัยหาข้อมูลจากสถาบันการศึกษาอื่นมาพิจารณาและพัฒนาเป็นของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ อธิการได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะเป็นร่างระเบียบฉบับนี้ มหาวิทยาลัยใช้เวลาในการศึกษาขักร่าง โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งมาเป็นต้นแบบจัดทำร่างระเบียบ รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิประโยชน์ และการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติร่างระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดังเสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไว้พิจารณา ซึ่งในอนาคตอาจมีการปรับแก้ไขประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิประโยชน์

(นายเชาว์เลิศ ชวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย